

PHỤ LỤC

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số 3615 /TB-ĐHKT ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (không bị dị tật, phát âm rõ ràng...);
- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

+ Đối với Giảng viên: có bằng thạc sĩ trở lên; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh Giảng viên.

+ Đối với Chuyên viên: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp ứng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, ứng viên phải có bản cam kết nộp chứng chỉ trong thời hạn 12 tháng sau khi được tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đang là viên chức tại các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN.

- Viên chức đã thôi việc tại các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN trong thời gian dưới 12 tháng tính đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ theo thông báo đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

a) Vị trí việc làm giảng viên:

TT	Đơn vị	Số lượng	Vị trí việc làm	Điều kiện, tiêu chuẩn
1	Khoa Du lịch	02	Giảng viên Bộ môn Kinh doanh Khách sạn	<ul style="list-style-type: none">- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài.- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương (chỉ nhận ứng viên có trình độ tiếng Anh). Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ.- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khách sạn và lữ hành.- Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng (HD) tuyển dụng xem xét và quyết định.

2	Khoa Kinh tế	01	Giảng viên Bộ môn Kinh tế học	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài.
		02	Giảng viên Bộ môn Kinh tế phát triển	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên. Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ. - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.
3	Khoa Luật	02	Giảng viên Bộ môn Luật Hành chính – NN	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.
		02	Giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế - Dân sự	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên. Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ. - Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài. - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.
4	Khoa Lý luận chính trị	01	Giảng viên Bộ môn Hành chính công	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại cơ sở đào
		01	Giảng viên Bộ môn KTCT và CNXHKKH	

		01	Giảng viên Bộ môn LSDàng và TT HCM	<p>tạo ở nước ngoài.</p> <p>- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương (chỉ nhận ứng viên có trình độ tiếng Anh). Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ.</p> <p>- Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.</p>
		01	Giảng viên Bộ môn Triết học	
5	Khoa Marketing	03	Giảng viên Bộ môn Marketing	<p>- Có trình độ ThS trở lên, đúng ngành, ngành phù hợp hoặc ngành gần; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Khoa học dữ liệu, Thương mại điện tử hoặc các ngành gần với các ngành trên. Trường hợp ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài.</p> <p>- Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên. Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ.</p> <p>- Ưu tiên các ứng viên có năng lực chuyên môn về công nghệ/ ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu trong marketing.</p> <p>- Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.</p>
6	Khoa Ngân hàng	02	Giảng viên Bộ môn Ngân hàng	<p>- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài.</p> <p>- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương (chỉ nhận ứng viên có trình độ tiếng Anh). Đối với các trường hợp có bằng tốt</p>



				<p>nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ.</p> <p>- Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.</p>
7	Khoa Quản trị kinh doanh	03	Giảng viên Bộ môn QTKD tổng quát	<p>- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài.</p> <p>- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương (chỉ nhận ứng viên có trình độ tiếng Anh). Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ.</p> <p>- Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.</p>
		05	Giảng viên Bộ môn Quản trị NNL	<p>- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương (chỉ nhận ứng viên có trình độ tiếng Anh). Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ.</p> <p>- Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.</p>
8	Khoa Tài chính	02	Giảng viên Bộ môn Đầu tư tài chính	<p>- Tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) hoặc các ngành gần khác.</p> <p>- Ưu tiên ứng viên có kiến thức chuyên sâu về một trong các lĩnh vực: blockchain, database, big data, machine learning, AI.</p> <p>- Có năng lực công bố quốc tế (ưu tiên ứng viên có công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế).</p> <p>- Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.</p> <p>- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ từ các trường đại học uy tín nước ngoài.</p> <p>- Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.</p>
9	Khoa Thống kê - Tin học	02	Giảng viên Bộ môn Thống kê	<p>- Có trình độ ThS trở lên, thuộc khối ngành Kinh tế; Kinh doanh và quản lý; Thống kê, tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do</p>

				<p>Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên; Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ. - Ưu tiên: <ul style="list-style-type: none"> + Các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài; + Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích dữ liệu. - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.
		02	Giảng viên Bộ môn Tin học quản lý	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên, tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, tốt nghiệp ĐH hoặc ThS các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, hoặc các ngành gần với các ngành trên. - Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.0 trở lên. Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ. - Ưu tiên: <ul style="list-style-type: none"> + Tốt nghiệp ThS, TS ở nước ngoài. + Có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích kinh doanh (BA). - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.
10	Khoa Thương mại điện tử	02	Giảng viên Bộ môn Kinh doanh thương mại	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, các ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Thương mại điện tử hoặc các ngành gần với các ngành trên, trường hợp có bằng tốt nghiệp

			<p>đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên. Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ. - Ưu tiên: <ul style="list-style-type: none"> + Tốt nghiệp ThS, TS ở nước ngoài. + Có kinh nghiệm làm việc ở các chức danh về quản lý bán hàng hoặc trong các công ty thương mại. + Có công trình nghiên cứu (luận văn, luận án, đề tài, sản phẩm khoa học,..) trong lĩnh vực thương mại, thương mại điện tử. - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.
		02	<p>Giảng viên Bộ môn Thương mại điện tử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên; tốt nghiệp đại học hoặc ThS các ngành: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Khoa học dữ liệu hoặc các ngành gần với các ngành trên. - Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên. Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ. - Ưu tiên: <ul style="list-style-type: none"> + Tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài. + Làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Phân tích kinh doanh (BA). + Có kinh nghiệm trong vị trí liên quan đến Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh. - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.

11	BM Ngoại ngữ chuyên ngành	02	Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ThS trở lên, chuyên ngành phù hợp, liên quan tới Ngôn ngữ Anh và khối ngành Kinh doanh, Kinh tế; tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên và tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. - Có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.5 trở lên và có kỹ năng nói tương đương IELTS 7.0 trở lên. - Ưu tiên TS chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài và có kinh nghiệm giảng dạy. - Các trường hợp đặc biệt sẽ do HĐ tuyển dụng xem xét và quyết định.
----	---------------------------	----	--	--

b) Vị trí việc làm chuyên viên:

TT	Đơn vị	Số lượng	Vị trí việc làm	Điều kiện, tiêu chuẩn
1	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục	01	Chuyên viên Đảm bảo chất lượng giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên, khối ngành Kinh tế học, Kinh doanh và quản lý, Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin; Ưu tiên các ứng viên có bằng ThS/TS ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục. - Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương. - Có khả năng xử lý số liệu, thành thạo MS Excel; ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các công cụ quản lý và phân tích dữ liệu (PowerBI, SQL, Python...). - Có đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
2	Phòng Thanh tra - Pháp chế	01	Chuyên viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên khối ngành Luật. - Có đạo đức tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. - Thành thạo tin học văn phòng; có năng lực ngoại ngữ. - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo dạy bằng tiếng Anh. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác pháp lý.



3	Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông	02	Chuyên viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên các chuyên ngành về tin học, khoa học máy tính, công nghệ phần mềm. - Có đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. - Có khả năng tư duy logic, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao để hoàn thành đúng thời hạn các công việc được giao. - Có năng lực ngoại ngữ. - Có khả năng thực hiện các công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng phát triển các dự án Web, Web Application, Web API, Web Service, Application: viết code bằng một hay nhiều ngôn ngữ lập trình như: NET, PHP... + Sử dụng thành thạo HTML, CSS, JQuery, bootstrap... + Sử dụng tốt hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server, MySQL. + Giải quyết lỗi trong lúc kiểm thử hay từ phản hồi của người dùng.
4	Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp	01	Chuyên viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên khối ngành Kinh tế. - Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác quan hệ doanh nghiệp, quản lý sinh viên. - Thành thạo Tin học văn phòng; có kỹ năng ngoại ngữ tốt. - Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
5	Văn phòng Đảng uỷ	01	Chuyên viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên, khối ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, hành chính, quản lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng. - Thành thạo Tin học văn phòng, công tác văn thư, lưu trữ. - Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu. - Là Đảng viên.



[Handwritten signature]